



คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ ๑๖๙ /2559

เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติการให้แก่ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายต่างๆ

เพื่อให้การบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณบดี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 จึงมอบอำนาจการปฏิบัติการให้ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่ง	อำนาจหน้าที่/หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี	1.รับผิดชอบดูแลบริหารงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาของงานเงินรายได้ หน่วยควบคุมการติดเชื้อ หน่วยผู้รับบริการสัมพันธ์ หน่วยรพพยาบาล และศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2.มีอำนาจสั่งการและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามข้อ 1 ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หรือเรื่องที่มีผลกระทบระยะยาว 3.ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรณีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 1) 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมายเป็นคร่าวๆ ไป
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล อ.นพ.ชนนท กอภมล	1.รับผิดชอบดูแลบริหารงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาของงานเวชภัณฑ์กลาง งานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ หน่วยขนย้ายผู้ป่วย หน่วยเคหะบริการ และหน่วยบริหารจัดการผ้า 2.มีอำนาจสั่งการและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามข้อ 1 ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หรือเรื่องที่มีผลกระทบระยะยาว 3.ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรณีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 2) 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมายเป็นคร่าวๆ ไป
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล อ.นพ.สมฤทธิ์ มหัทธโนบล	1.รับผิดชอบดูแลบริหารงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาของงานโภชนาการ งานเวชระเบียน ศูนย์ถันยเวช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และหน่วยชีวินตาภิบาล 2.มีอำนาจสั่งการและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามข้อ 1 ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือเรื่องที่มีผลกระทบระยะยาว 3.ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรณีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 3) 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมายเป็นคร่าวๆ ไป
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบาย และแผน ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย	1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบของงานพัสดุ 2.รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน กรณีที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 1) 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน มอบหมายเป็นคร่าวๆ ไป
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบาย และแผน ผศ.พญ.นลินี โกวีทวนวณิช	1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบของงานเวชนิทัศน์ และการจัดประชุม 2.รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน กรณีที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 2) 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน มอบหมายเป็นคร่าวๆ ไป

ตำแหน่ง	อำนาจหน้าที่/หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบาย และแผน อ.นพ.ศุภฤกษ์ เลาวิริยะกมล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบของหน่วยผลิตตำรา 2.รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน กรณีที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผนไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 3) 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ ผศ.นพ.บุญชัย หวังศุภดิกล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ กรณีที่รองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ อ.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยคุณภาพโรงพยาบาล หน่วยประกันคุณภาพ และศูนย์ HACCC 2.รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายคุณภาพ กรณีที่รองคณบดีฝ่ายคุณภาพไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายคุณภาพมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อ.พญ.ภาสุรี แสงสุวานิช</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยมาตรฐานการวิจัยและทะเบียน 2.ปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย กรณีที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 1) 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.พญ.อัจฉรีย์ อินทุโสมา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยมาตรฐานการวิจัยและทะเบียน 2.ปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย กรณีที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 2) 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังข์ทนต์ ญ อยุธยา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยมาตรฐานการวิจัยและทะเบียน 2.ปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย กรณีที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 3) 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม ผศ.ดร.สุรพงษ์ชาติพันธุ์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรม 2.ปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม กรณีที่รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.พญ.สุมิตรา ประเทพ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับแผนและนโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และด้านวิจัย 3.จัดระบบและกลไกการดูแลนักศึกษาต่างชาติในระดับคณะฯ 4.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ 5.บริหารจัดการการจัดการประชุม และพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 6.บริหารจัดการด้านการส่งเสริมภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ แก่บุคลากรและนักศึกษา 7.ปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรณีที่รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ 8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ตำแหน่ง	อำนาจหน้าที่/หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างกายภาพ และสิ่งแวดล้อม อ.นพ.อรุณธร พิเชษฐชัยยุทธ์</p>	<p>1. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1.1 หน่วยงานพาหนะ 1.2 งานที่เกี่ยวข้องกับอาคารนันทนาการ การจัดการขยะ และบำบัดน้ำเสีย 1.3 งานด้านบริการหอพัก ติดตามงานก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมของคณะแพทยศาสตร์ 2. ปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีที่รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมมอบหมายเป็นคราวๆ ไป</p>
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และ กิจกรรมพิเศษ อ.นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว</p>	<p>1. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ด้านองค์กรสัมพันธ์ 2. รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ กรณีที่รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 1) 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษมอบหมายเป็นคราวๆ ไป</p>
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และ กิจกรรมพิเศษ อ.พญ.สุภาพร โรยมณี</p>	<p>1. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ด้านการจัดกิจกรรมของคณะฯ และกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมไม่หารายได้) และหน่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ กรณีที่รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 2) 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษมอบหมายเป็นคราวๆ ไป</p>
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และ กิจกรรมพิเศษ ผศ.นพ.วรวีรathy วาณิชสุวรรณ</p>	<p>1. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบโครงการสาธารณ-กุศลและกิจกรรมหารายได้ 2. รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ กรณีที่รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ (คนที่ 3) 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป</p>
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.พญ.สุภาภรณ์ ติสนีเวทย์</p>	<p>1. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา และหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 2. พัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางด้านการศึกษา 3. ประเมิน พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กำกับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในระดับก่อนปริญญา 4. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยการศึกษาด้านหลักสูตร 5. ปฏิบัติงานแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กรณีที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษาไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (คนที่ 1) 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษามอบหมายเป็นคราวๆ ไป</p>
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.พญ.วรางคณา กิรติขนานนท์</p>	<p>1. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา และหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 2. กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก 3. สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก 4. ปฏิบัติงานแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กรณีที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษาไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (คนที่ 2) 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษามอบหมายเป็นคราวๆ ไป</p>
<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา อ.นพ.ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์</p>	<p>1. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 3. สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการศึกษาด้านสื่อการเรียนรู้ 4. ปฏิบัติงานแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กรณีที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษาไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (คนที่ 3) 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษามอบหมายเป็นคราวๆ ไป</p>

ตำแหน่ง	อำนาจหน้าที่/หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.กัญญ์ณัช กนกวิรุฬห์	<ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยแพทยศาสตรศึกษา และหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 2.กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปรีคลินิก 3.สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก 4.ปฏิบัติงานแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กรณีที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (คนที่ 4) 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายศึกษามอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.นพ.กรกช มะลิวรรณกุล	<ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบของหน่วยกิจการนักศึกษา 2.ปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรณีที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายกิจการศึกษามอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา หลังปริญญา ผศ.พญ.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร	<ol style="list-style-type: none"> 1.ดูแลรับผิดชอบงานในด้านการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน 2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน 3.ดูแลพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูงๆ 4.ดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 5.ปฏิบัติการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา กรณีที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญามอบหมายเป็นคราวๆ ไป

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่กล่าวถึงให้ขึ้นตรงต่อคณบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. 2559



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิศักดิ์ พุทธิวิบูลย์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์